

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย
ประจำเดือนมกราคม 2568

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	สถานะการดำเนินการ		หลักฐานประกอบ
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	
1	วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมากำหนดมาตรการและ แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	ต.ค. 67, มี.ค. 68	2 ครั้ง		<input checked="" type="checkbox"/> (สำหรับรอบ 5 เดือนแรก)	รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ สถานการณ์ของตัวชี้วัด ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - รอบ 5 เดือนแรก (คลิกที่นี่)
2	จัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมพัฒนา เครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ	ม.ค. 68 (เลื่อนจาก ธ.ค. 67)	1 ครั้ง		<input checked="" type="checkbox"/>	รายงานการประชุมฯ (คลิกที่นี่)
3	จัดทำเอกสารสรุปรูปแบบการดำเนินงานกับ ต่างประเทศที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี	ก.พ. 68 (เลื่อนจาก ม.ค. 68)	1 เรื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>		เอกสารสรุปรูปแบบการดำเนินงานกับ ต่างประเทศที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (เป็นผลลัพธ์จากการประชุมในเดือน ม.ค. 68)
4	สำรวจความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของ เครือข่ายการดำเนินงานด้านต่างประเทศ	ม.ค. – ก.พ. 68 และ พ.ค. - มิ.ย. 68	2 ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/>		สรุปความพึงพอใจ
5	สรุปและวิเคราะห์ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 เดือน	ก.พ., ก.ค. 68	2 ครั้ง			รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงาน

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	สถานะการดำเนินการ		หลักฐานประกอบ
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	
6	นำเสนอข้อมูล ความรู้ และรูปแบบการดำเนินงาน กับต่างประเทศที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่เครือข่ายใน ที่ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้าน ต่างประเทศ	มี.ค. 68	1 ครั้ง			รายงานการประชุมคณะกรรมการ ความร่วมมือด้านต่างประเทศ
7	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการ ดำเนินงานด้านต่างประเทศ กรมอนามัย	พ.ค. 68	1 ครั้ง			รายงานการประชุม
8	จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อต่อยอดและ พัฒนางานด้านต่างประเทศ	มิ.ย. - ก.ค. 68	1 เรื่อง			เอกสารข้อเสนอแนะ (เป็นผลลัพธ์จากการประชุมในเดือน พ.ค. 68)
9	สรุปข้อมูลการดำเนินโครงการ/ความร่วมมือใน อนาคตระหว่างกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย (partner)	มิ.ย. - ก.ค. 68	1 เรื่อง			เอกสารสรุปข้อมูลการดำเนินโครงการ/ ความร่วมมือในอนาคต
10	รายงานการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ตัวชี้วัดในที่ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความ ร่วมมือระหว่างประเทศ	ต.ค. 67 - ก.ค. 68	9 ครั้ง	<input checked="" type="checkbox"/>		รายงานประชุมประจำเดือนของศูนย์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ - เดือน ต.ค. 67 (คลิกที่นี่) - เดือน พ.ย. 67 (คลิกที่นี่) - เดือน ธ.ค. 67 (คลิกที่นี่) - เดือน ม.ค. 68 (คลิกที่นี่)